

**(TDGLaw) - TAND TP.Thủ Đức u Mất, tnh Bình Dương đã đình chỉ vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Phụng Hằng và Nhà báo Nguyễn Đức Hiên - Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM.**

Ngày 31/5, TAND TP.Thủ Đức u Mất (tnh Bình Dương) cho biết, đã có thông báo đình chỉ vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Phụng Hằng – Tổng Giám đốc Công ty CP Đới Nam và bị đơn là Nhà báo Nguyễn Đức Hiên – Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM.

Lý do đình chỉ vụ án dân sự này là do người đời hợp pháp của bà Nguyễn Phụng Hằng là ông Hoàng Nguyễn L (ngụ quận 3, TP.HCM) xin hoãn hoà giải ngày 22/12/2021 và vắng mặt không lý do vào các ngày 16/5/2022 và 26/5/2022.

Bị đơn là ông Nguyễn Đức Hiên không có yêu cầu phản tố trong vụ án.

Trước đó, TAND TP.Thủ Đức u Mất (tnh Bình Dương) đã thụ lý vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Phụng Hằng và bị đơn là ông Nguyễn Đức Hiên.

Theo đó, bà Phụng Hằng yêu cầu tòa án buộc ông Nguyễn Đức Hiên xin lỗi và đăng xin lỗi bà trên báo Pháp Luật TP.HCM, buộc ông Hiên yêu cầu Đài tiếng nói Việt Nam rút bài viết "Không thể để bà Nguyễn Phụng Hằng cho mình quyên xúc phạm bất kỳ ai trên mạng".

Theo ông Nguyễn Đức Hiên, khi kiện là quyên của một công dân khi thấy mình bị xâm hại đơn quyên và lợi ích hợp pháp. Ông Hiên khẳng định nh nh dung từ lợi phạm vụ n của ông trên VOV là không vi phạm quy định của pháp luật về phát ngôn, phạm vụ n trên báo chí.

Đây chỉ là nhng đánh giá về pháp lý của một người có chuyên môn về pháp luật, th hi quan điểm khoa học của mình để vi hành vi của một người trong cuộc sự ng có đủ u hi u tố i phạm.

Ông Hiên tnh khẳng định nh s không gọi yêu cầu phản tố do ông đang t giác tố i phạm, yêu cầu u khi t vi hành vi của bà Hằng làm nhc, vu khống, lợi dụng quyên tố do dân chủ xúc phạm danh d, nhân phạm ông t Công an tnh Bình Dương. Hành vi vi phạm pháp luật của Hằng phạm i đ c x lý đúng quy định của pháp luật hình s mà không phạm i đ c đi u chnh b i pháp luật dân s.

Ngày 24/3, bà Nguyễn Phụng Hằng b C quan CSĐT Công an TP.HCM khi t vụ án, khi t

bị can và bị tố cáo giam 3 tháng với tội danh "Lợi dụng các quy định do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đến ngày 6/4/2022, bà Huyền tiếp tục bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố vụ án cũng với hành vi như Công an TP.HCM đã khởi tố.

Sau khi họp bàn, thành ngữ nhất với Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương quyết định chuyển vụ án cho Công an TP.HCM tiếp quản xử lý.

*Theo Dân Việt*